

กสทช.จ่อถกดีอีหาข้อสรุปโครงการเน็ตยูโซ่'รพ.สต.'

นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. จะเร่งหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ในโครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ยูโซ่) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเข้าบริการ



สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

โทรคมนาคมได้เป็นหลัก หลังจากทีบอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้วด้วยกรอบงบประมาณ 4,000 ล้านบาท แต่ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าสำนักงาน กสทช. จัดทำโครงการ และจัดซื้อจัดจ้างเอง หรือจะมอบให้ดีอีเป็นผู้ดำเนินการแทนทั้งหมด กสทช. เพียงสนับสนุนงบประมาณให้ โดยคาดว่าในการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งต่อไปในวันที่ 14 ส.ค. น่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน

“โครงการนี้บอร์ด กสทช. เห็นชอบในหลักการแล้ว ควรจะสนับสนุนกับ รพ.สต. แต่ บอร์ด กสทช. ส่วนหนึ่งยังมีความเห็นต่างอยู่จึงยังต้องหารือเรื่องวิธีการว่าจะดำเนินการอย่างไรว่าจะเห็นชอบให้ สำนักงาน กสทช. ควรทำเอง หรือ

ยกให้ดีอีทำแทน ซึ่งตามกฎหมายของ กสทช. สามารถมอบโครงการให้ดีอีทำแทนได้ และโอนงบประมาณให้ตามมาตรากฎหมายที่กำหนด เพื่อให้ดีอีสามารถใช้งบประมาณได้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการยูโซ่เพื่อสนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับทาง รพ.สต. นั้น ยึดเยื้อมานาน มีการนำเข้าที่ประชุมบอร์ดถึง 14 ครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถมีมติสรุปจบได้ว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากมีบอร์ด กสทช. บางส่วน เห็นแย้งเรื่องพื้นที่ และจำนวน รพ.สต. ที่จะสนับสนุน จึงให้ทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามจำนวน รพ.สต. ที่ขาดแคลน และต้องการรับการสนับสนุน เมื่อได้รับข้อมูลกลับมาแล้วจึงนำเสนอที่ประชุมบอร์ดอีกครั้ง แต่ บอร์ด กสทช. ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ค่าเช่าและค่าอุปกรณ์ที่สำนักงาน กสทช. เสนอมาแพงกว่าโครงการที่ สธ.เคยทำกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ เอ็นที ในปีงบประมาณ 67 จำนวน 5,246 แห่ง และได้ยกเลิกการเข้าใช้บริการจากเอ็นทีทั้งหมดหลังสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 โดยมีเหตุผลเนื่องจากมีนโยบายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ตเอง โดย รพ.สต. ดังกล่าวจะต้องถูกโอนย้ายไปสู่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.).

OneWeb ริงส์ผู้พัฒนาขอเปิดให้บริการ

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคม สัญญาดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ (Landing Right) แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการ สำหรับโครงข่ายดาวเทียม OneWeb โดยมีระยะเวลา 5 ปี 2.ใบอนุญาต (บอร์ด) NT มีมติให้ NT แก้ไขสัญญาที่ทำร่วมกับผู้ให้บริการดาวเทียม บริการขายความจุดาวเทียม (Satellite Network Capacity) ตาม OneWeb จากประเทศอังกฤษ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระยะเวลาใบอนุญาตของ NT ที่จะสิ้นสุด ก.ย.2568 3.ใบอนุญาตให้ ผ่านดาวเทียมรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแก้ไขให้เกิดประโยชน์ ไร้คลื่นความถี่ ตั้งสถานีเกตเวย์ภาคพื้นดินและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ต่อ NT มากขึ้น ทั้งในเรื่องของผลตอบแทนและการเป็นตัวแทนจำหน่าย ระยะเวลา 5 ปี (Distributor) หลักของ OneWeb โดยขณะนี้การแก้ไขสัญญาเสร็จ พ.อ.สรรพชัยกล่าวอีกว่า กระบวนการแก้ไขสัญญาและต้องขอ สิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง อนุมัติจากบอร์ด กสทช.อีกรอบ ทำให้แผนเปิดบริการภายในเดือน กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.พิจารณา ก.ย.2567 ของ OneWeb ดำข้อออกไป โดย OneWeb ได้ทำหนังสือ อีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด กสทช.เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2567 อนุมัติไป ถึงบอร์ด กสทช.ขอเปิดบริการในต่างประเทศตามกำหนดเดิมเพื่อไม่ให้ อนุญาตให้ NT และ OneWeb ประกอบด้วย 1.ใบอนุญาตให้ใช้ช่อง ธุรกิจเกิดความเสียหาย ส่วนในไทย รอได้.